



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐
ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๕-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ฉบับประจำวันที ๒๐ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๕๕ หน้า ๔ มูลค่าข่าว ๒๔๑,๘๗๕.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

‘โสภิต ภาโนมัย’ เติบโตมาฝัน จากแข่งภูธรสู่นักเตะทีมชาติ คือกุนซือของวงการกีฬาไทย



ถ่ายภาพร่วมกับเพื่อนๆ ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกกันอย่างฮั่นแน่น

“ขอบคุณเส้นทางกีฬาที่ทำให้ผมประสบความสำเร็จหลายๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการเป็นนักกีฬา การทำงาน และเกียรติยศ ล้วนแต่ได้มาจาก “กีฬา” เป็นสิ่งที่ผมภาคภูมิใจ ผมตั้งใจที่ได้เดินตามความฝันของตนเอง”

เป็นคำกล่าวของ ดร.โสภิต ภาโนมัย รองอธิการบดี ม.ศรีปทุม หลังจากได้รับพระราชทานปริญญาคุณวุฒิบัณฑิต เป็นดุษฎีบัณฑิตของรองอธิการบดี และรองอธิการบดีของประเทศไทย ท่ามกลางการแสดงความคิดเห็นของบุคคลในวงการกีฬา เน้นอ่อนความสำเร็จครั้งนี้ได้มาจากความทุ่มเทของ “ดร.โสภิต” จากเด็กหนุ่มต่างจากจังหวัดที่ต้องการเดินทางตามความฝันของตนเองเท่านั้น

โสภิต ภาโนมัย เติบโตจาก อ.กุ่ม-ทวีป จ.อุตรดิตถ์ รูปร่างไม่ได้สูงใหญ่ ค่อนข้างเป็นคนตัวเล็ก และรูปร่างบางกว่าการที่จะเป็นนักกีฬาฟุตบอลโดยทั่วไป แต่ด้วยความมุ่งมั่นและความรักกีฬาฟุตบอลแบบสุดโต่ง เล่นกีฬาฟุตบอลมาตั้งแต่เด็ก กระทั่งมีแรงบันดาลใจจุดขึ้นในตัว ตั้งใจเอาไว้ว่าสักวันจะก้าวมาติดทีมชาติไทยให้ได้ ประกอบกับความโชคดีครอบครัวไม่ได้มีฐานะยากจนมากนัก จึงตัดสินใจจากอุตรดิตถ์ เข้ามาศึกษาต่อมัธยมตอนปลายที่โรงเรียนสวนกุหลาบ

วิทยาลัย พร้อมกับเล่นฟุตบอลให้กับสวนกุหลาบมาโดยตลอด ซึ่งขณะนั้นมีทั้ง เทพศิรินทร์ และ ปทุมคงคา ที่ต้องการให้ “โสภิต” เข้าร่วมวีโรจน์ แต่เจ้าตัวตัดสินใจเลือก สวนกุหลาบวิทยาลัย กระทั่ง ประสบความสำเร็จติดทีมชาติ ในปี 2521

ในฐานะนักฟุตบอลทีมชาติ ร่วมทีมนักเรียนไทยคว้าแชมป์เอเชียในปี 2523 และปีถัดมา 2524 รองแชมป์ เพรสซิเดนส์ คัพ ที่ประเทศบราซิล

กับสโมสร โสภิต ภาโนมัย เป็นหนึ่งในนักเตะที่สร้างชื่อให้กับสโมสรการทำเวโรจา จากนั้นย้ายมาเล่นให้กับสโมสรกองทัพภัก ร่วมกับนักเตะมีเท้าดีอย่าง วรวิทย์ หอศรีชาม (พ.อ.วรวิทย์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเลขาธิการสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย) พร้อมกับ วีระยุทธ สวัสดิ์ ขณะเดียวกันยังพาทีมกองทัพภักคว้าแชมป์ฟุตบอลถ้วยพระราชทาน ก โดยในยุคนั้นมี วิธสิฎุณี ชโอบัตม์, บรรหาร สมประเสริฐ และ สมพล ชมฮิน อดีตนักเตะทีมชาติร่วมทีมอยู่ด้วย

ด้านการศึกษารับการศึกษาระดับมัธยมศึกษา เข้าศึกษาต่อปริญญาตรี พลศึกษา วิทยาลัยครูจันทบุรีเกษม ต่อด้วยปริญญาโท พลศึกษา ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ก่อนที่จะได้รับทุนจาก ม.ศรีปทุม ให้เข้ารับการศึกษาคณะที่ ม.เกษตรศาสตร์ กระทั่ง ประสบความ



สำเร็จ 5 ปี 11 เดือน เข้ารับพระราชทานปริญญาคุณวุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการกีฬา พร้อมกับ “เบ็ต เชิญยิ้ม” หรือ “ดร.เบ็ต” ธีญา โพธิ์วิจิตร สภากรรมการสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ที่กอดคอรับปริญญาเอกด้วยกัน ยังความยินดีมาให้กับวงการกีฬาและวงการบันเทิง

“ผมโชคดีที่ได้รับทุนจาก ม.ศรีปทุม เกือบ 1 ล้านบาท เพื่อให้ศึกษาระดับปริญญาเอก ที่ ม.เกษตร-ศาสตร์ ขอขอบคุณ ดร.รัชนิกร พุกพยากรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี ม.ศรีปทุม ที่ให้โอกาส และพร้อมจะตอบแทนสถาบันในอนาคต” ดร.โสภิต กล่าว

ปัจจุบันในวงการกีฬา ดร.โสภิต ภาโนมัย ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง รองประธานฝ่ายจัดการแข่งขันเอไอเอส ลีกภูมิภาค ดิวิชั่น 2 ถือว่าเป็นการถ่ายทอดความรู้ความสามารถและประสบการณ์การเป็นนักกีฬา เพื่อพัฒนาวงการฟุตบอลไทย โดยเฉพาะฟุตบอลภูมิภาคที่ต้องบุกเบิกให้ประสบความสำเร็จ

ดร.โสภิต กล่าวถึงวงการลูกหนังไทยในปัจจุบันว่า แตกต่างจากอดีตค่อนข้างมาก แต่ก่อนเน้นสปีด เทคนิค ยิงบอล สัมผัสบอล แต่ตอนนี้ศาสตร์ฟุตบอลเปลี่ยนไป พรแสวง และพรสวรรค์ควบคู่กัน มีการนำวิทยาศาสตร์การกีฬามาใช้ร่วมกับแท็กติกของโค้ช พร้อมทั้งมีทีมสปิริตที่แข็งแกร่ง ทำให้ฟุตบอลประสบความสำเร็จทั้งทีม และนักเตะ วงการฟุตบอลไทยได้เดินมาถูกทางแล้ว

จากความสำเร็จเริ่มต้นของเด็กต่างจังหวัด ไต่ตามฝันเพื่อเป็นนักฟุตบอลทีมชาติ ก่อนที่จะประสบความสำเร็จในด้านการศึกษา เกียรติยศ และเป็นฟันเฟืองส่วนสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนวงการกีฬาและวงการฟุตบอลไทย ที่เยาวชนรุ่นใหม่ควรเอาเยี่ยงอย่าง

เพราะความฝันไม่ได้มีให้ไว้แต่ฝัน แต่ความฝันคือการลงมือทำตามความฝัน แม้ไม่มีใครว่าผลลัพธ์ที่ออกมาจะประสบความสำเร็จก็ตาม



ธิดิ และ ธาชา พุกฤษณะอุม สอองบักแกรนด์สปอร์ตไม่พลาดร่วมยินดี



อธองอาจ ก่อสินคำ ประธาน บริษัท ไทยพรีเมียร์ลีก จำกัด ร่วมยินดีในความสำเร็จด้วย

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ	ดร.โสภิต ภาโนมัย
เกิด	7 พ.ย. 2502
อายุ	56 ปี
ภูมิลำเนา	อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
การศึกษา	มัธยมศึกษา ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย, ปริญญาตรี พลศึกษา วค.จันทรเกษม, ปริญญาโท พลศึกษา มศว
ปริญญาเอก	วิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาการจัดการกีฬา ม.เกษตรศาสตร์
ปัจจุบัน	- ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี ม.ศรีปทุม - ดำรงตำแหน่งรองประธานฝ่ายจัดการแข่งขัน เอไอเอส ลีกภูมิภาค ดิวิชั่น 2
ผลงานกีฬา	- ติดทีมชาติฟุตบอลทีมชาติไทยเมื่อปี 2521 - แชมป์นักเรียนเอเชีย ปี 2525 - แชมป์ฟุตบอลเอเชีย ปี 2524 - รองแชมป์เพรสซิเดนต์ คัพ ที่บังกลาเทศ - แชมป์ฟุตบอลถ้วยพระราชทาน ก กับสโมสร
กองทัพบก	- เล่นฟุตบอลให้กับสโมสรการท่าเรือฯ และ สโมสรกองทัพบก



แสดงความยินดี เพื่อนในวงการกีฬาและวงการบันเทิงร่วมแสดงความยินดีกับ “เบ็ด เข็ญยืม” ดร.ธัญญา โพธิ์วิจิตร และ ดร.โสภิต ภาโนมัย รองอธิการบดี ม.ศรีปทุม ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก วิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาการจัดการกีฬา ม.เกษตรศาสตร์ ณ ลานน้ำพุ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เลียบทางด่วน รามอินทรา



ธนา ไชยประสิทธิ์ หัวหน้าคณะนักกีฬาทีมชาติไทยร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.โสภิต ภาโนมัย



กรกมล ภาโนมัย ภรรยา เคียงข้างยินดีกับ ดร.โสภิต ภาโนมัย อย่างอบอุ่น